



บทที่ 1

บทนำ

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

การปฏิบัติการพยาบาล ได้มีการพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความเร็วก้าวหน้าทางวิชาการ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ที่สำคัญที่สุดก็คือ ความต้องการที่จะพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล และต้องการที่จะแสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของวิชาชีพการพยาบาลต่อสังคม ตลอดจนคุณค่า คุณประโยชน์ในการให้บริการพยาบาล ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันแล้วว่า การปฏิบัติการพยาบาลจะได้มาตรฐาน และผู้รับบริการได้ประโยชน์สูงสุด จำเป็นจะต้องนำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลประจำวัน

นับว่ากระบวนการพยาบาลมีความสำคัญต่อวิชาชีพการพยาบาล เพราะเป็น เครื่องมือสำหรับพยาบาลวิชาชีพทุกคน ในการปฏิบัติการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพอนามัย และ/หรือตอบสนองความต้องการของบุคคล ครอบครัว และชุมชน รวมทั้ง เป็นวิธีการที่พยาบาลสามารถกระทำด้วยตนเองโดยอิสระ (เพ็ญศรี ระเบียบ 2527 : 488 - 489) ซึ่งตรงกับแนวคิดของ แอทกินสัน (Atkinson 1983 : 3 - 5) ที่ว่ากระบวนการพยาบาลเป็น เครื่องมือปฏิบัติการพยาบาล เพราะกระบวนการพยาบาลทำให้แน่ใจว่า การปฏิบัติการพยาบาลมีประสิทธิภาพ ถ้าไม่มีกระบวนการพยาบาลก็จะทำให้เกิดความบกพร่องได้ เช่น การลืม การปฏิบัติงานซ้ำซ้อน การดูแลผู้ป่วยไม่ต่อเนื่อง การแก้ปัญหาผู้ป่วยไม่ตรงเป้าหมาย ขาดการประสานงานภายในทีมและระหว่างทีมการพยาบาล การปฏิบัติงานจะเป็นไปตามกิจวัตรหรือความเคยชิน ขาดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงาน ทำให้เสียเวลา เสียพลังงาน บางครั้งอาจทำให้เกิดความข้องคับใจ เพราะไม่ได้มีการวางแผนไว้ โดยเฉพาะพยาบาลที่มีประสบการณ์น้อย ถ้าให้นำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล ก็จะทำให้ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นหมดไป ประโยชน์ที่ผู้ป่วยได้รับก็คือ ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในการดูแลตนเอง ได้รับการพยาบาลต่อเนื่อง ไม่มีการปฏิบัติงานซ้ำซ้อน เพราะพยาบาลได้มีแผนการพยาบาลของผู้ป่วยแต่ละคน มีการประเมินผลอย่างต่อเนื่อง และมีข้อมูลย้อนกลับ เพื่อรวบรวมข้อมูลใหม่

การประเมินผล เป็นเหตุสำคัญอันหนึ่งของกระบวนการพยาบาล นอกจากนี้ เพ็ญศรี ระเบียบ (2527 : 488 - 489) ยังได้กล่าวถึงความสำคัญของกระบวนการพยาบาลอีกว่า ทำให้การปฏิบัติการพยาบาลเป็นขั้นเป็นตอนมีความต่อเนื่องในการที่จะรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อวินิจฉัยปัญหาทางการพยาบาล วางแผนการพยาบาล ปฏิบัติการพยาบาล และประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล กระบวนการพยาบาลมุ่งเป้าหมายที่ผู้รับบริการ ช่วยให้ผู้รับบริการ ครอบครัว ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และกำหนดการพยาบาลสำหรับตนเองอีกด้วย

วิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพเชิงปฏิบัติ กังเน้นการที่ปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ พยาบาลจะทองดูแลผู้ป่วยในฐานะบุคคลทั้งคน คือจะทองสามารถค้นหาปัญหาของผู้ป่วยทั้งทางกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งมีส่วนสัมพันธ์กัน เมื่อเกิดความเจ็บป่วย สามารถวิเคราะห์ปัญหา วางแผนและดำเนินการพยาบาล เพื่อแก้ปัญหาสนองความต้องการของผู้ป่วย พร้อมทั้งศึกษาค้นคว้า ประเมินผล และปรับปรุงแผนการพยาบาล ให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละคน และจะทองกระทำอย่างต่อเนื่อง ทั้งในขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล และเมื่อกลับไปสู่ชุมชน นั่นคือพยาบาลทองเข้าใจ ในการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้กับการปฏิบัติการพยาบาล เพราะการใช้กระบวนการพยาบาล จะทำให้พยาบาลสามารถปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณค่า (Shortbridge 1980 : 63)

การนำกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ มาใช้กับการพยาบาล ซึ่งนำไปสู่การค้นหาค้นหาปัญหาของผู้ป่วยอย่างมีระบบ มีมาตรฐานการปฏิบัติการพยาบาล คุ้ได้จากปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ซึ่งมีกระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือ ที่จะช่วยกำหนดแนวทางในการปฏิบัติการพยาบาลสำหรับผู้ป่วยอย่างรอบคอบ มีใช้เป็นการลองผิดลองถูก ขณะที่ปฏิบัติตามขั้นตอนต่าง ๆ ของกระบวนการพยาบาลนั้น มีการประเมินผลตลอดเวลา เพื่อให้การปฏิบัติการพยาบาลเหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละบุคคลมากที่สุด

การใช้กระบวนการพยาบาล ในการปฏิบัติการพยาบาลถือเป็นกิจกรรมที่จำเป็นของพยาบาลวิชาชีพ เพราะกระบวนการพยาบาลเป็นการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลด้วยความรู้ ความละเอียดรอบคอบอย่างมีเป้าหมาย และเป็นระบบระเบียบ กระบวนการพยาบาลจะเป็นสื่อในการนำแนวคิดของทฤษฎีการพยาบาลสู่ผู้รับบริการพยาบาล ช่วยให้การพยาบาลมุ่งความสำคัญที่บุคคลมากกว่าโรค ช่วยให้พยาบาลตระหนักถึงบทบาทในการประคับประคอง ให้บุคคล

ได้พบกับความข้องการพื้นฐานทางกาย จิต สังคม และวิญญาณ ให้ตระหนักถึงความแข็งแรง และความอ่อนแอของบุคคลโดยรอบคอบ ปกป้องบุคคลจากสิ่งคุกคามความปลอดภัย ช่วยให้ผู้คนได้รับความสุขสบาย บรรเทาความทุกข์ทรมาน ให้บุคคลดำรงชีวิตด้วยความสามารถเต็มศักยภาพ ช่วยให้พยาบาลตระหนักถึงความสำคัญของครอบครัว ผู้ใกล้ชิดของผู้มารับบริการ ตลอดจนการวางแผนการดูแลที่ถูกต้องและเหมาะสม สิ่งสำคัญเหนือสิ่งใดก็คือ พยาบาลได้ปฏิบัติการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ มีเป้าหมายยิ่งขึ้นในบทบาทของผู้ให้การพยาบาล (ฟาริกา อิบราฮิม 2525 : 118)

จากการที่กระบวนการพยาบาล เป็นที่ยอมรับในทุก ๆ ส่วนของโลกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความสำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล และอยู่ในค้วพยาบาลทุกคน แต่ยังคงขาดความสมบูรณ์ในการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้กับการปฏิบัติการพยาบาล (Gosnell 1985 : 49 - 52) ซึ่งสอดคล้องกับการกล่าวของ คันนิง และ เฟลคเคอร์เรอร์ (Cunning and Pfleederer 1986 : 49 - 52) ที่ว่าทำไมพยาบาลไม่นำกระบวนการพยาบาลมาใช้ในการปฏิบัติการพยาบาลประจำวัน ซึ่ง คันนิง ได้ให้ข้อคิดไว้สองประการ ประการที่หนึ่ง คือความแตกต่างในด้านความรู้พื้นฐานของพยาบาล ประการที่สองคือ ในการพยาบาลที่รีบด่วนและการพยาบาลในชุมชนไม่ได้มีการกระตุ้นให้ใช้กระบวนการพยาบาลอย่างเป็นทางการ คันนิง และ เฟลคเคอร์เรอร์ ยังได้กล่าวอีกว่าการที่พยาบาลไม่ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลประจำวัน อาจเป็นเพราะว่าพยาบาลต้องการเวลามากกว่านี้ เพราะการใช้กระบวนการพยาบาลเป็นสิ่งที่ไม่ถนัดนักในทางปฏิบัติ แต่ก็ไม่ยากเกินความสามารถที่จะกระทำได้

การปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาลบางขั้นตอนพยาบาลกล่าวว่ายากมาก โดยเฉพาะการวินิจฉัยการพยาบาล และการวางแผนการพยาบาลให้ทันสมัยอยู่เสมอ (Price 1980 : 668) และยังพบปัญหาอีกว่า การใช้กระบวนการพยาบาล ถ้าพยาบาลมีความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ทันก็ จะทำให้เกิดความล้มเหลว ในขั้นรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล (Mallick 1981 : 6000 - 6005)

จากการศึกษาของ คิสซิงเจอร์ และมันเจส (Kissinger and Munjas 1981 : 242 - 246) ได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ ระหว่างวิธีการสอนของครูกับความสามารถของนักศึกษา กับการใช้กระบวนการพยาบาล และศึกษาตามคุณลักษณะของนักศึกษาพยาบาล ปรากฏว่านักศึกษาที่ปฏิบัติการพยาบาลโดยใช้กระบวนการพยาบาล ต้องการผู้ที่มีประสบการณ์ คอยให้คำแนะนำ

ในเมื่อมาผู้ศึกษาคณะเกี่ยวกับไ้ทำการศึกษารื่อง คุณลักษณะที่จะทำนายผลสัมฤทธิ์ในการใช้
กระบวนการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล เนื่องจากปัญหาที่ว่า นักศึกษาพยาบาลมักไม่ประสบ
ความสำเร็จ ในการใช้กระบวนการพยาบาล โดยสรุปว่าผู้ใช้ของมีความสามารถในด้านต่าง ๆ
คือ ความสามารถทางด้านการพูด การเขียน มีการรับรู้อย่างอิสระ และการย้อนกลับของ
ปัญหาใหม่

คันนิง และเฟลคเคอร์เรอร์ (Cunning and Pfloderer 1986 : 49 - 52)

ไ้เสนอกลวิธีการนำกระบวนการพยาบาลไปใช้ไว้ 6 ประการ คือ

1. พัฒนาลักษณะงานและวิธีประเมินค่าที่แสดงให้เห็นชัดถึงทฤษฎีของกระบวนการ
พยาบาล
2. บรรจุการใช้กระบวนการพยาบาลในโครงการอบรมของพยาบาล
3. ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผู้ช่วยรับใหม่ ที่จะให้ไ้ทั้งข้อมูลพื้นฐาน
และการวินิจฉัยการพยาบาลไ้พร้อม ๆ กัน
4. แผนการพยาบาลทำให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน และสามารถนำไปใช้ในการ
ส่งเวรไ้
5. ปรับปรุงเอกสาร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานไ้ดีขึ้น
6. การใช้กระบวนการพยาบาลเท่ากับ เป็นการใช้เกณฑ์ประเมินมาตรฐาน

การพยาบาล ในการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

วิวัฒนาการของกระบวนการพยาบาลในประเทศไทยเมื่อประมาณ 15 ปีที่แล้ว ไ้มี
ผู้นำมาใช้ แต่ก็จะมียุเฉพาะในวงการศึกษพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ สำหรับโรงพยาบาลราชวิถี
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาด 1,200 เตียง เป็นศูนย์กลางทางด้านการศึกษา ทางการแพทย์และ
การพยาบาล ต้องสนับสนุนทางด้านวิชาการ แก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งหมด ดังนั้นโรงพยาบาลราชวิถี ชื่อเดิมคือ โรงพยาบาลหญิง ไ้ปรับปรุงให้เป็น
โรงพยาบาลทั่วไป พร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อจากโรงพยาบาลหญิง เป็น โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อ
พ.ศ. 2518 ซึ่งโรงพยาบาลราชวิถีต้องเป็นตัวอย่างทางด้านการบริการของโรงพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขด้วย ที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เป็นที่ฝึกปฏิบัติงานหลักของนักศึกษาจาก
วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ ทั้ง 3 หลักสูตรคือ หลักสูตรการศึกษานันตพิท (ครูพยาบาล) หลักสูตร
พยาบาลศาสตร์ และหลักสูตรพยาบาลเฉพาะกาล จำนวนนักศึกษาทั้ง 3 หลักสูตรประมาณ

1,000 คน นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาพยาบาลทั้งของรัฐบาลและเอกชน เช่น นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลศรีษิตานุกูล นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน นักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลเซนต์หลุยส์ และนักศึกษาพยาบาลจากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะมาปฏิบัติงานทุกปี เช่น วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก วิทยาลัยพยาบาลสงขลา วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี วิทยาลัยพยาบาลพระพุทธรบาท สระบุรี วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม นอกจากนี้จะมาจากวิทยาลัยพยาบาลสภาอากาศไทย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นต้น

นอกจากนี้ยังมีพยาบาลที่มาจากงานและศึกษางานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น ประเทศเนปาล บังกลาเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน ภูฏาน เคนยา แทนซาเนีย ซามัว บรูไน อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย ชุกชาน เกาหลี มัลดีฟส์ เซเนกัล และสหรัฐอเมริกา ความสถิติของฝ่ายการพยาบาล พบว่า มีพยาบาลมาปฏิบัติงาน โดยเฉลี่ยทุกเดือน (จากรายงานฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลราชวิถี พ.ศ. 2527 - 2529)

นับได้ว่าโรงพยาบาลราชวิถี เป็นแหล่งสำคัญที่จะแสดงถึงความก้าวหน้า และมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพการพยาบาล ซึ่งหัวหน้าฝ่ายการพยาบาล ได้ให้ข้อมูลว่า ฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลราชวิถี ได้ร่วมกับฝ่ายการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ เริ่มนำกระบวนการพยาบาลมาใช้กับการปฏิบัติการพยาบาลอย่างจริงจัง เมื่อ พ.ศ. 2520 ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะให้การศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลให้มีพัฒนาการควบคู่กันไป อย่างไรก็ตามพบว่า ยังไม่ได้มีการติดตามผลการใช้กระบวนการพยาบาลมาก่อนเลย ทั้งนี้ผู้วิจัยจึงต้องทำการวิจัยการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้และระดับของการใช้ ซึ่งผลที่ได้จากการวิจัยจะเป็นข้อพิจารณาเพื่อการแก้ไขปรับปรุงทั้งทางคามบริการและการศึกษาพยาบาล เพื่อให้การใช้กระบวนการพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นการเสริมสร้างคุณภาพและมาตรฐานของวิชาชีพการพยาบาลนั่นเอง

ความสำเร็จของกระบวนการพยาบาล จะมีได้เมื่อพยาบาลทุกคน ได้เห็นคุณค่าและความสำคัญของการนำกระบวนการพยาบาลใช้ในการปฏิบัติการพยาบาล ทั้งนี้มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่จะให้มารับบริการทุกคน ได้รับประโยชน์สูงสุดจากบริการพยาบาล

วัตถุประสงค์ของการศึกษา

เพื่อวิเคราะห์การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลราชวิถี โดยมุ่งวิเคราะห์

1. ความแตกต่างของการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลราชวิถี
2. ระดับการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลราชวิถี

ข้อตกลงเบื้องต้น

ผู้วิจัยถือว่าสิ่งที่บันทึกในแบบบันทึกทางการพยาบาลและคาร์ เต็กชนั้น เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะปฏิบัติด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู้อื่นปฏิบัติ

ขอบเขตของการวิจัย

ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของการวิจัยครั้งนี้ คือ

1. การวิจัยครั้งนี้ ทำการวิเคราะห์บันทึกของผู้ป่วยที่ใช้กระบวนการพยาบาลในการปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ไข้อยู่ในโรงพยาบาลราชวิถี
2. บันทึกที่ใช้วิเคราะห์เป็นบันทึกการปฏิบัติการพยาบาลที่ให้กับผู้ป่วยคือคาร์ เต็กช และบันทึกทางการพยาบาล จาก 4 แผนก คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม นรีเวช และ สูติกรรม ซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมด

การปฏิบัติการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ จะมีทักษะการปฏิบัติแตกต่างกันออกไป แต่เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน สมาคมพยาบาลแห่งสหรัฐอเมริกา ได้กำหนดให้มีการปฏิบัติการพยาบาลตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาล (ANA 1973 : 1 - 4) หมายความว่าพยาบาลวิชาชีพทุกคนจะต้องมีความสามารถในการใช้กระบวนการพยาบาลเป็นอย่างดี เพราะกระบวนการพยาบาลเป็นเครื่องมือในการประกอบวิชาชีพพยาบาล เทียบเท่ากับกระบวนการวินิจฉัย และรักษาโรคของแพทย์ ซึ่งต่อมากกระบวนการพยาบาลเป็นที่ยอมรับในทุก ๆ ส่วนของโลกว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มีความสำคัญในการปฏิบัติการพยาบาล และอยู่ในตัวพยาบาลทุกคน

แต่ก็ยังคงขาดความสมบูรณ์ในการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้กับการปฏิบัติการพยาบาล สำหรับในประเทศไทย ก็ได้มีการนำกระบวนการพยาบาลมาใช้เมื่อ พ.ศ. 2515 แต่ก็จะให้นักศึกษาพยาบาลนำไปปฏิบัติเท่านั้น ส่วนทางด้านการปฏิบัติการพยาบาล ได้เปลี่ยนจากสมุคเวรมาใช้ระบบคาร์ เต็กซ์ ซึ่งในระบบคาร์ เต็กซ์นั้นมีส่วนสำคัญคือแผนการพยาบาลตามปัญหา และความค้องการของผู้ป่วย แต่เนื่องจากความไม่เข้าใจในกระบวนการพยาบาล จึงทำให้ระบบคาร์ เต็กซ์ไม่สมบูรณ์ จนถึงปัจจุบัน ในช่องปัญหาหรือความค้องการของผู้ป่วย และแผนการพยาบาลก็จะว่างเปล่า ไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (สมจิตร พุฒเจริญกุล และคณะ 2528 : 11) สำหรับโรงพยาบาลราชวิถี ได้นำกระบวนการพยาบาลมาใช้กับการปฏิบัติการพยาบาลอย่างจริงจัง มาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 ยังไม่ได้มีการศึกษาวิจัยว่าพยาบาลวิชาชีพ ได้ใช้กระบวนการพยาบาลอยู่ในระดับใดและจาก เหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงตั้งปัญหาการวิจัยและกำหนดสมมุติฐานดังต่อไปนี้

ปัญหาการวิจัย

1. การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถี แตกต่างกันหรือไม่
2. ระดับการใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถี อยู่ในระดับใด

สมมุติฐานการวิจัย

1. การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลราชวิถี ในแต่ละลักษณะของหออผู้ป่วย ไม่แตกต่างกัน
2. การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี ไม่แตกต่างกันในแต่ละลักษณะของหออผู้ป่วย ในขั้นการรวบรวมข้อมูล
3. การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี ไม่แตกต่างกันในแต่ละลักษณะของหออผู้ป่วย ในขั้นการวางแผนการพยาบาล
4. การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี ไม่แตกต่างกันในแต่ละลักษณะของหออผู้ป่วย ในขั้นการปฏิบัติการพยาบาล

5. การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงานโรงพยาบาลราชวิถี ไม่แตกต่างกันในแต่ละลักษณะของหอผู้ป่วย ในชั้นการประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

คำจำกัดความที่ใช้ในการวิจัย

เพื่อความเข้าใจตรงกัน เกี่ยวกับความหมายของคำบางคำที่ใช้ในการวิจัยเรื่องนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ โดยเฉพาะดังต่อไปนี้

การวิเคราะห์ หมายถึง การแยกแยะชั้นตอนของกระบวนการพยาบาล โดยเปรียบเทียบ กับเกณฑ์ที่กำหนดไว้ และตัดสินระดับการใช้ของกระบวนการพยาบาลตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ว่ามีการใช้อยู่ที่ระดับใด

การใช้กระบวนการพยาบาล หมายถึง กิจกรรมที่แสดงว่าพยาบาลได้นำกระบวนการพยาบาลไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลประจำวัน ทั่วการบริหารบันทึกในคาร์เท็กซ์และบันทึกทางการพยาบาล โดยใช้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกระบวนการพยาบาลที่ประกอบด้วย

1. การประเมินปัญหาของผู้ป่วย
2. การวางแผนการพยาบาล
3. การปฏิบัติการพยาบาล
4. การประเมินผลการปฏิบัติการพยาบาล

พยาบาลวิชาชีพ หมายถึง บุคคลซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล จากสภาการพยาบาล ที่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลราชวิถี

โรงพยาบาลราชวิถี หมายถึง โรงพยาบาล ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร เปิดรับบริการรักษาผู้ป่วยทุกแผนก และทุกโรค คือ อายุรกรรม ศัลยกรรม สูติ-นรีเวช กุมารเวช และ คา หู คอ จมูก มีทั้งหมด 1,200 เตียง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ด้านการจักระบบการพยาบาล

ก. ด้านคุณภาพของการพยาบาล

- ยังขึ้น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพ
- (1) เป็นแนวทางปรับปรุงองค์ประกอบของกระบวนการพยาบาลให้สมบูรณ์
 - (2) กระตุ้นให้พยาบาลได้ใช้ทักษะทางสติปัญญาได้ถูกต้อง
 - (3) กระตุ้นการใ้บันทึก เพื่อการพยาบาลให้ถูกต้องตามกระบวนการพยาบาล

ข. ด้านบุคลากร

เป็นแนวทางในการส่งเสริมการใช้กระบวนการพยาบาล

2. ด้านการศึกษา

- (1) เป็นแนวทางในการปรับปรุง สาระความรู้แนวคิดพื้นฐานและหลักการพยาบาล
- (2) ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง การเรียน การสอน เพื่อให้มีการใช้กระบวนการพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ด้านพัฒนาวิชาชีพ

- (1) เป็นแนวทางการวิจัยต่อไป
- (2) เพื่อเป็นการเผยแพร่ และเน้นให้พยาบาลได้ตระหนักและเห็นความจำเป็นในการใช้กระบวนการพยาบาล

ศูนย์วิทยทรัพยากร
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย